

## ++ภาพ โฆษณาขำๆ พร้อมคำบรรยาย++

นำเสนอเมื่อ : 29 ธ.ค. 2552

เป็นโฆษณาอาหารแมวที่ร่อยมาก ว่าแต่รู้สึกจะมีสายลับในฝูงแมวที่แอบมาเนียนด้วยนะเนี่ย



อันนี้เป็นโฆษณาซีโม้ของรถที่บอกว่าวิ่งได้เร็วสุด 112km ต่อชั่วโมง แต่แค่นั้นยังไม่พอยังแอบมีดอกจันทน์ บอกว่าความเร็วนั้นนะเป็นแค่ความเร็วตอนถอยเท่านั้นเอง เอ้า โม้กันเขาไป



เป็น โฆษณาเครื่องเสียงในรถของ Pioneer ที่ไม่ว่าเสียงกระหึ่มน่าสะใจยิ่ง พลังเสียงจะสุดยอดแค่ไหนก็ดูรถข้าง ๆ ที่โดนพลังเสียงจนพลิกเอียงชะงัน



อันนี้โฆษณาจักรยานที่ขี่ได้เร็วยิ่ง ขนาดเสือชีตาร์ยังแอบซื้อมาใช้ล่ากวางเลยอะ



เป็นโฆษณาถ่าน Eveready (ตราแมว...อะเปล่า) ที่ไม่ว่าให้พลังสูง จนเครื่องบินของเล่น บินมาได้ถึงขั้วโลกให้เพนกวินต้องงงเป็นนกตาแตก



โฆษณาโค้กประเทศไหนไม่รู้ แต่อสังการมากมายจ้า



โฆษณาขำ ๆ ของโรงเรียนสอนกังฟูจ้า อี้ ลองดูในภาพสิครับทุกตึกถูกขีดเขียนสกปรก แต่ตึกกังฟูไม่มีใครกล้าแหยม

(หรือไม่ว่าในวิชากังฟู มีวิชาลบสีที่ร้ายกาจก็ได้ ฮา)



สีภาพด้านล่างนี้เป็นโฆษณาตระการตาของทีวี Sony Bravia ที่ไม่ว่า colors become alive - ทำให้สีเหมือนมีชีวิต



ภาพ 1 - ดูแล้วเหมือนเป็นมิติ

ภาพ 2 - ดูแล้วจะเห็นเหมือนมีจุดสีดำ กระจิบๆ กระจ่างรอยต่อ

ภาพ 3 - หากยื่นหน้าเข้า ออก เข้า ออก ใกล้ ๆ ภาพ จะเห็นเหมือนวงแหวนในรูปเคลื่อนที่ได้

ภาพ 4 - อันนี้ดูง่ายสุด เหมือนเห็นเป็นคลื่น เคลื่อนไหวเลยจ้า

โฆษณาอาหารแมวที่ไม่ว่าอร่อยโคตร แบบว่าต้องใส่กุญแจล็อกไว้ไม่งั้นคุณแมวจะแอบเอาไปกินเองได้  
ว่างั้นเลย



เป็น โฆษณาขององค์กรคุ้มครองสัตว์โลก WWF ใน concept ที่ว่า Wildlife is disappearing (สัตว์ป่ากำลังสูญหายไป) ด้วยเหตุนี้รูปเสือดวงโลก Peugeot เลยหายไป..แหมลึกลับซึ้ง



โฆษณาหมากฝรั่ง ที่ไม่ว่า the ultimate bubble (เป่าเป็นลูกโป่งได้สุดยอด) โททอสองสัยจะจริงดูหัวคนเคี้ยวหมากฝรั่งสิ



อันนี้โฆษณายกทรง wonderbra ในนิตยสารสุดเก๋ ที่ทำให้คุณผู้หญิงเห็นภาพชัดเจนมาก  
ว่าบราหีดียังไง



เป็นของโคโลน AXE เสน่ห์เกินห้ามใจ อีอิ๊ว แชนเสื้อสาวไม่รู้ทำไมจุ่มไปที

จุดยุทธศาสตร์กางเกงหนุ่มได้เนี่ยะ



อันนี้โฆษณาซอสพริกที่เผ็ดมาก แม้นแต่หยดลงไปตรงข้าวโพดสด ข้าวโพดสดยังกลายเป็น pop corn ไปได้อะ (แล้วจะกินได้ไหมเนี่ย)



โฆษณาห้ายาม่าแมลงที่กำจัดแมลงได้ยอดเยี่ยม เลยทำให้ตัวกินมด

(ภาพแรก) ต้นไม้ด้กแมลง (ภาพสอง) และ คางคก (ภาพสาม)  
หาแมลงกินไม่ได้ต้องออกมาตามถนนถือไปรับทำงานแลกข้าว อีอิ



อัน นี้เป็นโฆษณาขายเครื่องดูดฝุ่น ใน concept ที่ว่า ถ้าคุณไม่ดูดฝุ่นระวังลูก ๆ  
จะสูดฝุ่นเข้าไปแทน (ฝุ่นเยอะแบบเป็น special effect เลยนะเนี่ย)



เป็นโฆษณาแชมพู ที่ไม่ว่าช่วยทำให้ผมเสียมานานกลับคืนสู่ความสวย  
นางแบบเกาเกออย่างหญิงโมนาเลยผมสวยเกได้



เป็น โฆษณายิมลดความอ้วน แบบว่าคนในรูปนี้ให้ตื่นไก่เป็นอาหารปลาปรีนยาที่เลี้ยงไว้  
แต่ดูเหมือนปลาจะอยากกินฟุงกะทิของชายคนนั้นมากกว่านะเนี่ย



โฆษณา อาหารสุนัข ที่ไม่ว่าช่วยทำให้ฟันสุนัขแข็งแรงมากมาย  
แบบนี้เวลาเลือกสุนัขฝ้ายามก็ไม่ต้องเอาแต่ตัวใหญ่ ๆ ก็ได้ แคพวกจิ๋ว ๆ เหล่านี้ก็พอแล้วจ้า



ใน ภาพนี้จะเห็นว่าผู้มีโทษูปฝึกขนาดใหญ่ แต่ทว่าเด็กน้อยกลับกินได้จนหมด อีอิ แต่จริงๆ  
แล้วเด็กเค้าไม่ได้กินอะ แอบไซฟองน้ำดูดเข้าไปจนหมดต่างหาก และนี่ก็คือโฆษณาฟองน้ำซะงั้น



เป็นโฆษณาน่ารัก ๆ ของรถเปิดประทุนเปอร์โย



มาวัดสายตากันเถอะหนุ่ม ๆ อีอิ



โฆษณา Pepsi mini cans หรือ เป๊ปซี่กระป๋องจิ๋ว เลยต้องหาน้ำแข็งจิ๋วมาให้คู่ควร อีอิ



อันนี้โฆษณาขำ ๆ ของยิม Get up and run - ลุกขึ้นมาวิ่งกันเถอะ



เป็นโฆษณาเครื่องดื่ม ดูแล้วน่ารักดี



โฆษณา Mascara สุดเก๋



อันนี้โฆษณา Pepsi twist หรือ Pepsi เต็มน้ำมะนาว แต่ว่าเต็มน้ำมะนาวแบบนี้มัน.....



<http://www.fwdder.com/topic/206123>